

บทโครงร่าง (Story Outline)

บทภาพยนตร์ เรื่อง “อกนิหารหัวใจนางฟ้า” (White Heart)

ผู้เขียน: สูดิน ชาวหินฟ้า, dfilm school. โทร. +668 8291 9232 tel. & id.Line 0882919232

ความยาวเรื่อง: 10 นาที

sudin.expert@yahoo.com

แนวคิดของเรื่อง (theme) :

พลัง อำนาจ เหมือนดาบสองคม ถ้าควบคุมมันไม่อยู่ มันก็จะกลับไปทำลาย ผู้ยึดครองเสียเอง.

แนวภาพยนตร์ (genre) :

ชีวิต-แอคชั่น (drama-action).

ประโยคหลัก (premise):

ถ้า พริ้ง ขอพรจากนางฟ้าได้จริง ก็ดีสินะ ... พริ้งนี้แหละ จะช่วยปราบเหล่าร้าย ให้หมดไปจากสังคม. เกิดอะไรขึ้นกับพริ้ง เมื่อเธอควบคุม พลังอำนาจของตัวเองไม่ได้.

เรื่องย่อ (synopsis):

เด็กหญิงพริ้ง วัย 9 ขวบ เป็นเด็กพิการ ป่วยด้วยโรคโปลิโอ มาตั้งแต่กำเนิด แต่เธอมีความใฝ่ฝัน. พริ้ง ขอพรจากนางฟ้า ขอให้เธอหายจากโปลิโอ และมีพลังวิเศษ เธอจะอาสาปราบคนร้าย ให้หมดไปจากสังคม. พริ้งคิดว่า พริ้งได้รับพรนั้น และเธอก็ได้ทำ ในสิ่งที่ปรารถนา. เธอใช้ พลังวิเศษ ที่ได้รับจาก นางฟ้า ปราบปรามคนไม่ดี แต่ทว่า พลังวิเศษนั้น ซ่อนพลังสะท้อนกลับอยู่ภายใน. พริ้งไม่สามารถควบคุมมันได้ ส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์ของเธอ จนทำให้เธอปั่นป่วน ในที่สุด พลังสะท้อนกลับนั้น ก็ย้อนกลับไปทำร้ายเธอ จนแทบเอาชีวิตไม่รอด. โชคดีที่โลกแห่งความเป็นจริง ไม่โหดร้ายกับพริ้ง จนเกินไปนัก.

โครงสร้างการดำเนินเรื่อง (Plot Structure)

องก์ 1

พริ้ง เด็กหญิงวัย 9 ขวบ ป่วยด้วยโรคโปลิโอ มาตั้งแต่กำเนิด. เธออาศัยอยู่กับ ยายเพลิน พ่อแม่ทิ้ง เธอไปตั้งแต่คลอดใหม่ๆ. พริ้งเติบโตมาพร้อมๆ กับสุนัขแสนรู้ ชื่อ มอม. พริ้งไปโรงเรียนเหมือนเด็กปกติทั่วไป แต่มักจะถูกเด็กที่แข็งแรงกว่า กลั่นแกล้งบ่อยๆ และเธอก็จะตอบโต้เด็กเหล่านั้นทุกครั้ง. การตอบโต้เด็กพวกนั้น ทำให้เธอมีแผลกลับมาบ้าน ให้ยายเพลินเห็นทุกครั้งไป. ยายเพลินสอนพริ้งเสมอว่า เขาแกล้งเรา ไม่ตายหรอก แต่ถ้าตอบโต้เด็กพวกนั้น อาจตายได้ เพราะเราพิการ. บางครั้งพริ้งก็เชื่อ บางครั้งก็ไม่เชื่อ และนั่นคือ สาเหตุที่ทำให้เธอมีรอยแผลเป็นหลายที่ ทั่วตัว.

จุดหักเห 1: (main plot point 1st) - พริ้ง แอบไปนั่งร้องไห้เสมอ ที่สะพานท่าหน้า และก็มีเจ้ามอมไปเป็นเพื่อนทุกครั้ง. แม้พริ้งจะพิการ แต่หัวใจของเธอไม่พิการ เธอรู้สึกตลอดเวลากว่า โลกนี้ไม่ยุติธรรมสำหรับ

เธอเลย, แม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็ก ตัวเองก็พิการ ปล่อยให้อยู่กับยายเพลิน ยังถูกพวกเด็กเกเรรังแกเกือบทุกวัน เธอพยายามสู้เท่าที่มีแรง สู้ด้วยเรี่ยวแรงกายไม่ได้ ก็สู้ด้วยแรงปาก นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้พริ้งกลายเป็น เด็กปากจัดไป ในสายตาของพวกเด็กเกเร และมันก็เป็นผลสะท้อน ทำให้เธอถูกเด็กพวกนั้นกลั่นแกล้ง ตลอดเวลา.

องค์ 2

พริ้งไม่เคยยอมแพ้กับโชคชะตาของตัวเอง. และที่สระน้ำแห่งนี้ ห่างไกลผู้คน เธอมักพาเจ้ามอมมาฝึก ทำต่อสู้กับศัตรูที่น้อยๆ.

ในระหว่างฝึกแสดงท่าต่อสู้ พริ้งไม่เชื่อว่า โลกนี้จะมีนางฟ้าอยู่จริง, เธอพูดกับเจ้ามอม แต่มันเชื่อว่ามี นางฟ้าอยู่จริง. พริ้งโต้เถียงกับเจ้ามอม, เจ้ามอมจึงเห่าหอนขึ้นเสียงดัง. ทันใดนั้น ท้องฟ้าก็มีตลิ่ง ก้อนเมฆ ก้อนใหญ่เคลื่อนเข้าใกล้กัน เกิดประกายสายฟ้าแลบแปรบๆ ระหว่างเมฆสองก้อนนั้น. เจ้ามอมยังคงส่งเสียง เหา่กรรโชก เหมือนจะบอกพริ้งว่า มันเห็นไหม นางฟ้ามาปรากฏตัวแล้ว. พริ้งเชยิบถอยหลัง แหงนหน้ามอง ไปที่ระหว่างก้อนเมฆ. เธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง นั่นนางฟ้าจริงๆ ค่ะ. ร่างของนางฟ้า มีปีกสีขาวสะอาด ตา ค่อยๆ ลอยลงมาต่ำ จนเข้าเกือบแตะพื้น และพูดทักทายพริ้ง.

พริ้ง ขอพรจากนางฟ้า นางฟ้าเห็นว่า พริ้งเป็นเด็กที่มีหัวใจแกร่ง ไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตา เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสม ที่จะได้รับพรอันวิเศษนี้. นางฟ้ามอบพรให้แก่พริ้ง 3 ข้อ แต่พริ้งต้องระมัดระวังในการขอ เพราะพรนี้ ได้แล้วจะถอนคำขอภายหลังไม่ได้ พรนั้นจะติดตัวไปตลอดกาล. คุณเหมือนว่า พริ้งจะพลาดในข้อแรก, เพราะสิ่งที่พริ้งขอข้อแรก คือ ขอให้เจ้ามอมพูดภาษามนุษย์กับเธอได้ เพราะเห็นว่ามีเพียงเจ้ามอมนี้ เท่านั้น ที่คุยและอยู่เป็นเพื่อนเธอ. และเมื่อสิ้นสุดคำขอ เจ้ามอมก็พูดไม่หยุดปากเช่นกัน คุณอาจจะกลายเป็นคู่ ได้เถียงกับพริ้งไปเสียแล้ว.

พรข้อที่สอง คือ ขอให้เธอหายจากโรคโปลิโอ. นางฟ้าก็ให้พรนั้นแก่เธอ, พริ้งรู้สึกดีขึ้น แข็งขาขยับได้ เธอดีใจกระโดดโลดเต้น ไปพร้อมๆ กับเจ้ามอม. และแสดงท่าต่อสู้แบบ **super girl** กับเจ้ามอม. เธอเล่นทำ ต่อสู้กับเจ้ามอมจนเพลิน อยู่นาน จนกระทั่งนางฟ้าหายไปแล้ว. พริ้งบ่นว่า เหลือพรอยู่อีกหนึ่งข้อที่ยังไม่ได้ ขอ. แต่ได้แค่นี้เธอก็พอใจแล้ว.

พริ้ง พาเจ้ามอมกลับบ้าน ระหว่างทาง ทั้งสองยังคงคุยได้เถียงกันไม่เลิก สร้างความประหลาดใจให้แก่ ชาวบ้านที่พบเห็น (ชาวบ้านประหลาดใจ ที่เห็นพริ้งคุยอยู่คนเดียว หรือ ประหลาดใจเพราะหมาพูดได้ ให้คนคุย คิดเอาเอง). ขณะนั้น ผ่านบ้านร้างหลังหนึ่ง พริ้งและเจ้ามอม ได้ยินเสียงคนพูดกัน และดูเหมือนจะมีการทุบตี ทำร้ายกัน. เธอกับเจ้ามอม จึงแอบเข้าไปดูเหตุการณ์.

เด็กชาย **พี** กับเด็กชาย **ภู** นักเสพยาหน้าใหม่ วัยแค่ 10 ขวบ ถูกนาย **บอส** วิทยุหน้าหน้าแก๊งค์ค้า ยาเสพติดรายย่อย ตบตี ทำร้าย. บอส กล่าวหาว่า ภู ขายยาได้แล้ว ยักยอกเงินไว้ใช้เอง แต่ ภู ปฏิเสธ แต่ บอสไม่เชื่อ จึงตบตีภูซ้ำ จนเขาได้รับบาดเจ็บ เป็นการ “เชือดไก่ให้ลิงดู” แสดงตัวอย่างโทษที่จะได้รับ กับคนที่ทรยศหัวหน้าแก๊งค์. ทำให้ พี รู้สึกกลัวจนลาน.

Script Writing – Story Outline : เรื่อง อภินิหาร หัวใจนางฟ้า (White Heart)

เสียงเห่าของ เจ้ามอม และเสียงทำพายุของพริ้ง ชัดแจ้งหวั่นการทุบตีของ บอส. บอส รู้สึกประหลาดใจ และไม่พอใจ ที่มีเด็กผู้หญิงกับหมา มารบกวนการพิพากษาคดีของเขา. เขาจึงผลัดจากการทุบตี ฎ แล้วหันไปเผชิญหน้ากับ ศัตรูหน้าใหม่.

การต่อสู้เริ่มขึ้น, พริ้ง สวมหัวใจสิงห์ ตู้อกับเด็กหนุ่มตัวโตกว่า. ผลที่ได้รับคือ ไม่ใช่สิ่งที่เธอคิด, พริ้งก็แค่เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ใจกล้า ไม่สามารถสู้กับเด็กหนุ่มที่แข็งแกร่งกว่ามากได้. ในที่สุด พริ้งก็บอบช้ำมีสภาพไม่ต่างกับ เด็กชายภู. ส่วนเจ้ามอม ก็แทบไม่มีประโยชน์ แทนที่จะเข้าไปช่วยพริ้ง กลับนั่งดูเธอถูกทุบตีจนเข้าไปทั้งตัว, ที่แท้ เจ้ามอมเป็นหมาขี้ขลาด ตาขาว คุยโว คบกับมันได้ก็แค่เป็นเพื่อนคุย หวังจะให้มันช่วยปกป้องคงไม่ได้. เมื่อบอส จัดการพริ้งหมอบราบกับพื้น ก็ผลัดไปจัดการกับเด็กชายภูต่อ.

พริ้งกัดฟันลุกขึ้น ร้องเรียกนางฟ้า ทวงพรอีกหนึ่งข้อที่ยังไม่ได้ขอ. ทันใดนั้น นางฟ้า ก็ปรากฏตัว. พริ้ง ขอให้เธอมีพลังพิเศษ เพื่อจะสู้คนร้าย เธอขอร้องขอให้พรนั้นแก่เธอ เธอสัญญาหนักแน่นว่า หากเธอมีพลังพิเศษ เธอจะอาสาปราบปรามพวกเหล่าร้าย ให้หมดไปจากสังคม. พริ้งพูดไปด้วยความแค้นผสมกับความมุ่งมั่น, นางฟ้า คิดอยู่ครู่หนึ่งว่าจะมอบพรข้อที่สามให้แก่เธอหรือไม่ แต่พริ้งพูดขอร้อง ย้ำความมุ่งมั่นเดิมถึงสามครั้ง. นางฟ้า ใจอ่อนยอมตามที่พริ้งขอร้อง และบอกว่า นางฟ้าจะมอบหัวใจสีขาวของเธอให้พริ้งแล้วแลกเอาหัวใจของพริ้งมาสวมแทน. การแลกเปลี่ยนหัวใจ ก็เกิดขึ้นในเวลาไม่นาน. สัมผัสแรกที่พริ้งได้รับหัวใจดวงใหม่ ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระทันที, พริ้งกลายเป็น **super girl** จริงๆ เธอสุดพลังพิเศษรอบๆ เข้าไปเก็บไว้ในตัว รวกับการชาร์จแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว.

สัมผัสแรกของนางฟ้า ที่สวมหัวใจของพริ้ง, นางฟ้า รับรู้ถึงความผิดปกติบางอย่าง ที่เธอมอบหัวใจสีขาวของเธอให้พริ้งไป. เพราะนางฟ้ารับรู้ถึงพลังพยาบาทของพริ้ง ที่สะสมมานาน ผ่านหัวใจของเธอ. นางฟ้า พยายามจะบอกพริ้งว่า หัวใจสีขาว มีพลังสะท้อนกลับซ่อนอยู่ ถ้าเจ้าของร่างมีจิตพยาบาท พลังสะท้อนนั้นจะรุนแรง และจะทำให้เจ้าของร่าง ไม่อาจควบคุมมันได้. แต่คำเตือนของนางฟ้า ไม่อาจทะลุเข้าโสตประสาทของพริ้งได้ เพราะเธอยังอยู่กับการสุดพลังพิเศษเข้าร่าง ขณะที่ร่างกายของนางฟ้า ก็เริ่มอ่อนแอลง หัวใจของพริ้งที่นางฟ้าแลกมา เริ่มสลายตัว เพราะมีเปลวควันสีแดง (สัญลักษณ์ความอาฆาตพยาบาทของพริ้ง) ที่อยู่ภายในหัวใจ ได้ไหลออกไปรวมอัดแน่นอยู่ในร่างของพริ้ง. ร่างของนางฟ้าเริ่มเฉื่อยลง ๆ จนสลายไปในอากาศ. ขณะที่ ร่างของพริ้ง กลายเป็น **super girl** เต็มตัว.

ซูเปอร์พริ้ง ฟุ่งตรงไปยังบอส ส่งพลังสายฟ้า กระแทกร่างของบอสกระเด็นไป สองสามครั้ง จนสลบ, เธอบอก ภู กับ พี ให้กลับตัวเป็นเด็กดี และพวกเขาที่รับปาก. ซูเปอร์พริ้ง คืนร่าง เป็นเด็กหญิงพริ้งตามเดิม. พริ้งมองคูร่างของบอส นอนตายอย่างน่าอนาถ, พริ้งถึงกับแปลกใจว่า นี่เกิดจากฝีมือของเธอ มันช่างรุนแรงจริง. พริ้งเรียกเจ้ามอม กลับบ้าน. พริ้งกับเจ้ามอม เดินจากไปด้วยท่าทางสาวน้อยมั่นใจ.

วันต่อมา พริ้งกลายร่างเป็น ซูเปอร์พริ้ง ทำร้ายโจรปล้นร้านทอง โจรสามคนตายทั้งหมด ท่ามกลางเสียงเชียร์ของชาวเมือง แต่ก็มีชาวเมืองบางคน รู้สึกกลัวเพราะ ร่างของโจรและเหล็ก เพราะพลังอำนาจของซูเปอร์พริ้ง.

จุดหักเห 2: (main plot point 2nd) - ชาวพาดหัวหนังสือพิมพ์ เรื่อง ซูเปอร์พริ้ง แพร่สพัดไป

Script Writing – Story Outline : เรื่อง อภินิหาร หัวใจนางฟ้า (White Heart)

อย่างรวดเร็ว. ทุกครั้งที่ซุเปอร์พริ้ง เข้าไปยุ่งกับคนร้าย ก็จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินสาธารณะด้วยทุกครั้ง เพราะพลังอำนาจที่หยุดไม่อยู่ ของซุเปอร์พริ้งนั่นเอง. พริ้งเริ่มรู้สึกเสียใจ กับการกระทำของเธอ. เธอรู้สึกว่าเริ่มควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้.

พริ้ง มาแอบนั่งร้องไห้เสียใจ ที่สะพานสระน้ำ ช้างๆ มีเจ้ามอม นั่งหน้าเส้าอยู่เป็นเพื่อน. เพราะเมื่อสองวันก่อน มีคนตีๆ ตายไปเป็นร้อยคน จากตึกถล่ม ที่เกิดจากพลังฝีมือของเธอ พาดใส่คนร้ายที่อยู่ภายในตึกเพียงคนเดียว ตอนนั้น เธอควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้ จึงส่งผลเกิดความเสียหาย กลายเป็นโศกนาฏกรรม. เธอร้องเรียกนางฟ้า ให้มาหาเธอ เธออยากได้หัวใจดวงเดิมของเธอคืน และไม่อยากจะหัวใจสีขาวของนางฟ้าอีกแล้ว. แต่เสียงกระซิบสั่งเตือนของนางฟ้า ว่าพรที่เธอได้แล้ว จะถอนคำขอไม่ได้ มันจะติดตัวเธอไปตลอดชีวิต. พริ้งร้องไห้โฮ ออกมา เพราะรู้ว่าต่อไปนี้ เธอจะทำให้คนบริสุทธิ์ตายไปอีกมากมาย แม้ว่าเหล่าร้ายก็ตายไปด้วยก็ตาม แต่มันไม่คุ้มกันเลยกับความสูญเสีย เธอควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้แล้ว.

เหตุการณ์จุดสูงสุดของเรื่อง (climax) - พริ้งรู้สึกโกรธตัวเอง โกรธโชคชะตาตัวเอง โกรธพ่อกับแม่ ที่ปล่อยให้เธอเกิดมาในสภาพนี้ ทำไมไม่ทำให้เธอตายเสียแต่ตอนนั้น โกรธยายเพลินว่า ทำไมเอาชี้อภัยคปากให้ตายเสียแต่ตอนยังเด็ก. พริ้งเริ่มควบคุมอารมณ์พรั่งพล่านของตัวเองไม่อยู่, เกิดลมพายุปั่นป่วนโดยรอบ, ควันน้ำเริ่มเป็นคลื่นโตขึ้น ลมหมุนพัดแรงขึ้น ๆ ๆ ในที่สุดร่างของพริ้งก็กลายเป็น ซุเปอร์พริ้ง. ท่ามกลางความประหลาดใจของเจ้ามอม.

ซุเปอร์พริ้ง สติฟื้นเพื่อนไปเสียแล้ว น้ำตาไหลพราก เธอทะยานร่างขึ้นสู่ท้องฟ้า อย่างคนเสียสติ สูงขึ้นไป สูงขึ้นไปอีก จนสุดบรรยากาศโลก แล้วเธอก็ปล่อยตัวเอง ร่วงหล่นลงสู่พื้นผิวโลก อย่างหมดอาลัย.

ร่างของซุเปอร์พริ้ง หล่นตุ้มลงไปยังสระน้ำ น้ำแตกกระจายไปทั่ว. ครู่เดียวผ่านไป ร่างของพริ้งสงบนิ่งหมดสติ ลอยอยู่ในน้ำ เธอคงขาดใจตายแล้ว.

องค์ 3

เจ้ามอม เดินกระดืบกระด่ำไปมา มองหาร่างของเจ้านายของมัน.

ร่างของพริ้งที่หมดสติ, ปรากฏมือของนางฟ้าจากผิวน้ำด้านบน ยื่นลง แล้วจุดตั้งแขนของพริ้งขึ้นไปบนผิวน้ำ.

เด็กหญิงพริ้งนอนสลบนิ่ง อยู่บนพื้นสะพาน เลื้อยผ้าเปียกน้ำชุ่ม ช้างๆ มีเจ้ามอมกำลังจุดลากตั้งคล้ายกลับปลุกให้พริ้งรู้สึกตัว. ไม่นาน พริ้งก็รู้สึกตัว ไอคระฉอกเอาน้ำออกจากปาก. เธอมองที่ขาไปลิโอของตัวเอง แล้วควานหาไม้ค้ำยัน เจ้ามอมคาบมันมาให้. พริ้งนั่งหน้าเส้าครู่หนึ่ง ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดกับตัวเอง แล้วพุงตัวลุกขึ้น พร้อมกับพุดขอบใจเจ้ามอม ที่ลากเธอขึ้นจากน้ำ ก่อนที่เธอจะสาธกน้ำตายเสียก่อน. พริ้งกับเจ้ามอม พากันกลับบ้าน พร้อมกับเสียงเรียกของยายเพลินดังแว่วอยู่ไกลๆ ที่กำลังตามหาหลานสาวผู้พิการ.

จบ.